

ทันหุ้น - TAE แปะใต้ O4/2561 ผลงานเทิร์นอะราร์ด จากช่วงเดียวกันปี 2560 ที่ติดลบ ออกเดอร์หวนกลับ แถมคุมเข้มต้นทุนได้แจ่ว พร้อมการันตีปี 2561 ยอดขายตามฝัน 113 ล้านลิตร รับพอร์ตลูกค้าขยายตัว เดินหน้าทุ่มงบ 400 ล้านบาท ปั้นโรงงานระเหยน้ำ หวังลดต้นทุน-สร้างแวลูเพิ่ม ปิดดำเนินการได้ต้นปี 2562

แหล่งข่าววงการอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจของ บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TAE ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อเนื่อง โดยคาดผลประกอบการในไตรมาส 4/2561 น่าจะสามารถพลิกเป็นบวก จากช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่ขาดทุนรวม 146 ล้านบาท เพราะคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) เอทานอลปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน ประกอบกับธุรกิจไม่มีปัจจัยลบเกี่ยวกับการหยุดเดินเครื่องโรงงานผลิตตั้งเช่นเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ตลอดจนธุรกิจยังสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น

● ปี 61 ยอดขายตามนัด

ขณะที่ในปี 2561 บริษัทเชื่อยอดขายคงเป็นตามเป้าที่ตั้งไว้ประมาณ 113

TAE โค้งทำยพลิกบวก ผูกพันโมเดลลดต้นทุน



ล้านลิตร เติบโตต่อเนื่องจากปี 2560 หลังธุรกิจสามารถกลับมาเดินเครื่องโรงงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และไม่ได้มีการหยุดเดินเครื่องจักรดังเช่นปี 2560 ทำให้สามารถตอบสนองออเดอร์ของลูกค้าได้มากขึ้น และสนับสนุนให้ภาพรวมธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี ในแง่สัดส่วนรายได้ของ TAE นั้นมาจากการผลิตและจัดจำหน่ายเอทานอลสำหรับรถยนต์ให้กับผู้ประกอบการในประเทศทั้งหมด 100% ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลล่าสุดพบว่า มีการกำลังผลิตอย่างสม่ำเสมอ (Active) อยู่ที่ราว 95% รวมทั้งยังมีแนวคิดขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ

ต่อเนื่อง เพื่อเสริมรายรับในอนาคต

● ทุ่มงบ 400 ล้านลงทุนเพิ่ม

นอกจากนี้ ล่าสุดทาง TAE ได้ทุ่มงบลงทุนรวม 400 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโรงงานระเหยน้ำกากส่าด้วยระบบ EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO METHANATED SPENT WASH 3,000 M3/DAY ซึ่งโรงงานแห่งนี้นั้นตั้งอยู่บนที่ดินของบริษัท ซึ่งมีอยู่แล้ว ณ โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัท มีเนื้อที่ อยู่ประมาณ 20 ไร่ บริเวณหมู่ที่ 10 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการดำเนินการของธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลพลอยได้ในกระบวนการระเหยไอน้ำและเสริมรายรับของธุรกิจในระยะยาว

ส่วนแหล่งเงินทุนในการก่อสร้างโรงงานนั้นคงมาจากกระแสเงินสดของธุรกิจบางส่วนและที่เหลือเป็นวงเงินกู้ของสถาบันการเงิน โดยล่าสุดบริษัทมี

ตัวเลขอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ที่ราว 1.0 เท่า ซึ่งโรงงานนี้ได้ว่าจ้างบริษัท เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (STRR) เป็นผู้ดำเนินการพัฒนา คาดว่า จะสามารถเปิดผลิตได้ช่วงต้นปี 2562

● ต้นทุนลด

อย่างไรก็ดี หากทุกอย่างสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทาง TAE เชื่อคงมีผลให้ต้นทุนของธุรกิจลดลงค่อนข้างมาก เพราะในอดีตบริษัทจำเป็นต้องซื้อที่ดินเพื่อรองรับการขุดบ่อพักน้ำเสียราว 100 ล้านบาทต่อปี ซึ่งยังไม่รวมค่าขุดบ่อ ฯลฯ และเมื่อโรงงานระเหยก่อสร้างเสร็จจึงทำให้ต้นทุนส่วนนี้หายไป อีกทั้งยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มผลพลอยได้จากการระเหยน้ำเสียนั้นยังสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยสร้างรายได้ให้กับธุรกิจอีกทางหนึ่งด้วย

ด้านประเด็นเกี่ยวกับการที่ทางภาครัฐได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางภาษีน้ำมันและการชดเชยในส่วนต่างๆ ส่งผลให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ที่มีส่วนผสมของเอทานอล 20% (E20) มีราคาถูกลงน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เฉลี่ยราว 3 บาทต่อลิตร ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้ถือเป็นแรงสนับสนุนให้ความต้องการใช้เอทานอลของธุรกิจและออเดอร์ของบริษัทปรับตัวดีขึ้น